
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
8 นายทองใบ สีเสาร ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ทองใบ สีเสาร ์  

10 นางทองดี รปูข า ผู้ใหญบ่้าน ม.3 ทองดี รูปข า  
11 นายสากล  ข าจติร ผช.ผญ.บา้น ม.6 สากล  ข าจิตร  
12 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามญั (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. แจ้งเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ าท่วมฉับพลัน จากพายุเตี้ยนหมู่ 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง รวมถึงในพ้ืนที่ต าบลสามขาของเรา ซึ่งจะเห็นว่า
ปริมาณน้ าแม่น้ ามูลมีระดับเพ่ิมสูงขึ้น และไหลเข้ามาสู่พ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้อง
ประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนแล้ว (35 ไร่)  
2. ขอแจ้งรายงานสถานการณ์ Covid-19 ของ ม.6 โดยมีผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 
จ านวน 6 ราย กักตัวที่บ้าน 6 ราย และศูนย์ CI ตลาดสดเทศบาล 2 ราย  
3. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการพักช าระหนี้ Covid-19 ให้ลูกค้า หากมีความ
ประสงค์สามารถสอบถามข้อมูลเ พ่ิมที่  ธกส.สาขาโพนทราย หรือ สมัครผ่าน 
Application (โดยจะส่งลิ้ง/คิวบาร์โค้ชให้ทางไลน์ฯ กิจการสภาฯ)  

- เชิญคณะผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
1. ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้น าชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน (ม.3, ม.5, ม.) ที่ได้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาฯ และเพ่ือรับมอบเงิน (ช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ Covid-19) ในการจัด
พ้ืนที่เพ่ือรองรับผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสียงฯ (ก่อสร้างห้องน้ า) ตามการด าเนินโครงการ
ป้องกัน Covid-19 เทศบาลต าบลสามขาที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมาจาก
เทศบาลต าบลสามขาอุดหนุน/ช่วยเหลือส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากกองทุน 
Covid1-19 ต าบลสามขา ดังนี้ 
 - ศาลาประชาคม ม.6 เป็นเงิน 4,923 บาท (ทต.สามขา 2,500 บาท/
กองทุนฯ) 
 - ศาลาประชาคม ม.3 เป็นเงิน 26,209 บาท (ทต.สามขา 13,000 บาท/
กองทุนฯ) 
 - ศาลาประชาคม ม.5 เป็นเงิน 39,305 บาท (ทต.สามขา 19,000 บาท/
กองทุนฯ) 

2. ต้องขอขอบคุณ พช.อ าเภอโพนทราย ได้มามอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ณ ทต.สามขา ซึ่งจะเห็นว่าสถานการณ์ 
Covid-19 ในพ้ืนที่ต าบลสามขา ยังต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องส าหรับการเดินทางเข้า-
ออกในพ้ืนที่ ถึงแม้จะมีการปิดศูนย์ CI (รร.สามขาพิทยา) และศูนย์ตลาดสดเทศบาลฯ 
บางส่วน และศูนย์ LQ (วัดสามขาชัยมงคล) หากไม่มีฝนจะด าเนินการเก็บวัสดุ-อุปกรณ์
ในวันพรุ่งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่าย 2,000 บาท จากกองทุนฯ เป็นค่าอาหาร/น้ ายาฉีดพ่น
แมลง/ปลวก และค่าน้ ามัน 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



3 
 

3. จากการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเสียหาย (สัตว์ตาย) เนื่องจากการระบาดของโรคลัมปีสกินของพ้ืนที่ต าบล
สามขา มีจ านวน 9 ราย ซึ่งผมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่าเทศบาลต าบลสามขา   
มีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการช่วยเหลือดังกล่าวฯ จากสถานการณ์ Covid-19 
ในพ้ืนที่ นั้น ปศุสัตว์อ าเภอโพนทราย จึงแจ้งให้ท าการส ารวจข้อมูลฯ ใหม่อีกครั้งเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ         
และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบ 

4. จากพายุฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ช่วง 2-3 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าพ้ืนที่ถนนในเขตต าบล
สามขามีน้ าท่วมขังหลายจุด (ม.2/ม.7/ม.4/ม.6) ก็ได้แจ้งกองช่าง ทต.สามขาออก
ส ารวจฯ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบ กรณีที่มีการถมดินในพ้ืนที่ 
รวมถึงการถมดินขอบทางถนน (ทางหลวงชนบท) ขอให้มีการวางท่อระบายน้ า ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามญั (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 11 เสียง 
และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
1. การลงหินลูกรังในเขตเทศบาลต าบลสามขา (เสนอโดย นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สท.เขต 1) 
2. การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน (เสนอโดย นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สท.เขต 2) 
3. การพิจารณางบประมาณด าเนินการก่อร้างถนน คสล. (ต่อเตมิ) ม.6 (เสนอโดย นางทัศนา     

ทรมีฤทธิ์ สท.เขต 2) 

- วาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม จ านวน 3 เรื่อง ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ
เพ่ือให้ผู้บริหารได้เสนอในคราวเดียว เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่อง การลงหินลูกรังถนนในเขตเทศบาลต าบลสามขา 
(เส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร/ที่นา) เพ่ือให้การเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก
โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข้าว) ของพ่ีน้องประชาชน จึงขอเสนอท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ได้พิจารณาด าเนินการขอบคุณครับ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่อง จากการส ารวจความต้องการของแต่ละชุมชน          
เพ่ือด าเนินการฯ เกี่ยวกับการขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน เพ่ือให้แสงสว่าง
ในยามค่ าคืนที่เพียงพอ และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชน นั้น ไม่ทราบจะด าเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา    
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่อง การด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ต่อเติม) 
สายจากบ้าน นายนิคม ถิ่นทัพไทย ยาวประมาณ 4 เมตร กว้าง 4 เมตร เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ให้มีความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรสาย
ดังกล่าวฯ จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ขอให้
พิจารณางบประมาณด าเนินการก่อสร้างฯ (ต่อเติม) ด้วยค่ะ 

- ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก็ต้อง
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้น าเสนอกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาความเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประชาชนให้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง/ไฟฟ้าส่องสว่าง นั้น ล้วนแต่
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องอ านวยความสะดวก และบริหารจัดการให้พ่ีน้องได้รับประโยชน์
สูงสุดนั้น จะรับเรื่องไว้พิจารณา ขอบคุณครับ  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 
4.1 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีต าบลสามขา) 

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network    
แบบที่ 1 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี )         
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท 

 - ในวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี ) จ านวน      
2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท เชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้น า
เรียนชี้แจงในรายละเอียด เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ในวันนี้ได้
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แผนงาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี ) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 
บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนงาน จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมได้พิจารณารายละเอียดดังนี้ 

 - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า (งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 
บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printter, copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกนั 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีดกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- ถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- เทศบาลต าบลสามขา จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น แต่เนื่องด้วยคุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันนี้ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด และเพ่ือ   
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เ พ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ         
ตามรายการดังนี ้(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1         
(งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี) จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 21 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 21 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802..11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดกระดาษเองได้ 
(รายละเอียดตาม (ร่าง) เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน..... 
ประกาศ ณ .....) 
 

- ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก็ได้น าเรียนถึงความจ าเป็นที่ต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แผนงานบริหารงานคลัง    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ และงานการเงินและการบัญชี) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็น
เงิน  20,000 บาท ตามคุณลักษณะข้างต้นฯ นั้น 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 



7 
 

- ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ตามที่ผู้บริหารได้เสนอเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์      
หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน  
20,000 บาท (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี )       
กองคลัง ทต.สามขา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ครุภัณฑ์    
ที่มีความทันสมัย มีความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ นั้น ดิฉันเห็นด้วย ขอบคุณค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา    
เขต 2 ตามที่ผู้บริหารเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี ) จ านวน 2 เครื่องๆ        
ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท นั้น กระผมเห็นด้วย เพ่ือที่จะได้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมถึง function การใช้งานก็ดีกว่า
แบบเดิม แต่งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ และจ านวนเครื่องที่ได้เท่าเดิมถือว่ามีความ
คุ้มค่า และเหมาะสม ขอบคุณครับ 

- ค่ะ ที่ประชุมก็ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุม 
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564   
ตามรายการที่ผู้บริหารเสนอข้างต้น เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการเงินและการบัญชี)
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ - เห็นชอบ          11    เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ         -     เสียง 

- งดออกสียง         1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญคะ่ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญาจน์ รองประธานสภา
เทศบาลต าบลสามขา ในวาระอ่ืนๆ ดังนี้ 
 1. ขอเพ่ิมเติมท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการลงหินลูกลังถนนเข้าพ้ืนที่ท า
การเกษตร (ที่นา) ของพ่ีน้องประชาชนก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พ่ีน้องประชาชนได้ใช้เส้นทางเพ่ือการสัญจร และเพ่ือการ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายก้าน  ศรีสุขกาญาจน์  
รองประธานสภาเทศบาล 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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บรรทุกผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย เห็นว่าควรจะมีการปรับเกรดก่อน
ด าเนินการฯ  
2. น าเรียนปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทั้งที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่นา/ผู้ที่จะ
น าขยะไปทิ้งบริเวณจุดที่ก าหนดฯ ไว้นั้น จะเห็นว่าขยะถูกเททิ้ งเกลื่อนกราด ตาม
ทางเข้าพ้ืนที่ฯ จึงขอให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องทราบอย่างชัดเจนในการน าขยะ
ไปทิ้ง และให้มีการปรับเกรดขยะทางเข้าพ้ืนที่ฯ โดยรอบ  
3. ขอให้ซ่อมแซมถนนสายหนองเอ่ียน-หนองพลับ (นา นางเหลี่ยม สามขา) เพ่ือเข้า
พ้ืนที่เกษตร (ที่นา) ของพ่ีน้องต าบลสามขา นั้น ไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินการ      
ได้หรือไม่  

- จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยังคณะผู้บริหาร เพ่ือได้ทราบถึงปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป 
ขอบคุณครับ  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 2 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกกุดแคน ม.6 ไม่ทราบว่าเทศบาล
ต าบลสามขา ได้มีรับมอบโครงการฯ ดังกล่าวแล้วหรือยัง เพราะต้องมีการเปิด -ปิดน้ า 
เพ่ือส่งน้ ารอบกุดแคนให้พ่ีน้องได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก/ท าการเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งจุดนี้
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง (ผญ.บ้าน ม.6 ท าหน้าที่แทน) ขอบคุณค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายวุฒิพงค์ แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา    
เขต 2 ขอน าเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขังถนน ม.5 จ านวน 2 จุด (หน้าบ้าน นาย   
บุดดา เสริฐศรี และนางเงิน นามโคตร) ซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องจะเกิดน้ าท่วมขัง/      
น้ าระบายไม่ได้ ส่งผลให้การเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความล าบาก ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิริพงศ์  สิริวุฒิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ตามท่ีได้ส ารวจความเสียหาย/ช ารุดของฝาครอบท่อระบายน้ า (ตะแกรง
เหล็ก) มีประมาณ 19 จุด ซึ่งบางจุดช ารุดทั้ง 2 ข้าง ต้องใช้ไม้ปัก/หาสิ่งของมากักไว้
เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ตรวจสอบเพื่อด าเนินการแก้ไข ด้วยครับ 

- จากข้อสอบในวาระอ่ืนๆ ข้างต้น ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนทางเข้าพ้ืนที่เกษตร 
(ที่นา) ก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวโดยการปรับเกรดลงลูกรังถนน ซึ่ง ทต.สามขา จะตั้งงบไว้
เพ่ือด าเนินการทุกปี (งบกลาง) และซ่อมแซมถนนทางเข้าพ้ืนที่นา สายหนองเอ่ียน-
หนองพลับ/ปัญหาการทิ้งขยะฯ/ฝาครอบท่อระบายน้ าช ารุด ก็ได้รับรายงานประมาณ

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางทัศนา ทรมีฤทธิ์  
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายวุฒิพงค์  แก้วงาม 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายสิริพงศ์  สิริวุฒิธรรม 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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การแล้วจากกองช่างแล้ว โดยจะรับไว้พิจารณา เมื่อมีงบประมาณเพียงพอจะพิจารณา
ด าเนินการแก้ไขต่อไปปัญหาที่ความจ าเป็นเร่งด่วนตามล าดับก่อนหลัง  

- ส่วนเรื่องการรับมอบโครงการขุดลอกกุดแคน ม.6 และจัดหาผู้เปิด-ปิดน้ า นั้น ตามที่
มีการด าเนินโครงการขุดลอกฯ กรมทรัพยากรน้ าจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยประสาน
ไปยังผู้น าชุมชน ทต.สามขา เป็นเพียงผู้ส่งแผนงานโครงการฯ ให้ ส่วนการรับมอบ หรือ
ยังนั้น ไม่แน่ชัดจะขอสอบถามไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง 

- ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้น าเรียนข้อสอบถามครบถ้วนแล้ว มีท่านใดจะเสนอ หรือ 
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.       
ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) 
คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายนพ.ศ. 2564 

 
            ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน     
พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 


